

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Tuy Phước, ngày tháng 11 năm 2023

V/v giải quyết nội dung báo chí đã phản ánh về tình trạng sử dụng xung điện, xiếc máy để khai thác thủy sản

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy Tuy Phước

Thực hiện Phiếu chuyển số 103-PC/VP, ngày 24/10/2023 của Văn phòng Huyện ủy về việc giao UBND huyện chỉ đạo, xử lý vụ việc Báo Bình Định có bài viết: *“Kiên quyết xử lý hành vi khai thác thủy sản bằng xung điện”*, phản ánh: *“Tình trạng sử dụng xung điện để khai thác thủy sản trên địa bàn các xã khu Đông huyện Tuy Phước diễn ra khá phổ biến, khiến nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, tuy nhiên, việc xử lý vấn nạn này chưa được các cấp, các ngành chú trọng”*. Qua nắm bắt tình hình thực tế tại các địa phương và báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND huyện Tuy Phước báo cáo một số nội dung như sau:

Đầm Thị Nại có diện tích hơn 5.000 ha, có nguồn lợi thủy sản đa dạng, tạo sinh kế cho nhiều hộ dân sống quanh đầm. Tuy nhiên, hiện nay một số hộ dân sống ven đầm vẫn còn sử dụng xung điện, xiếc máy để khai thác trái phép trên đầm theo kiểu tận thu, gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái trong đầm. Qua kiểm tra, thống kê hiện có trên 72 hộ dân sử dụng xung điện, xiếc máy để khai thác trái phép trên đầm Thị Nại, các hộ này thuộc 03 xã (Phước Thuận: 60 hộ, Phước Sơn: 07 hộ, Phước Hòa: 05 hộ).

Trước khi Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực, Ủy ban nhân huyện Tuy Phước đã thành lập Đội phòng chống nghề cấm khai thác thủy sản trên địa bàn huyện (gồm: Công an, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, cán bộ xã, cán bộ Trạm Thủy sản Phước Sơn thuộc Chi cục Thủy sản Bình Định), xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra 02 lần/tháng trên đầm Thị Nại. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay Chi cục Thủy sản Bình Định đã rút 02 cán bộ công tác tại Trạm Thủy sản Phước Sơn về Chi cục phân công nhiệm vụ tại địa phương khác, không còn công tác tại huyện; các thành viên tham gia trong đội hầu hết là kiêm nhiệm, chức năng, nhiệm vụ không được phép chặn tàu đang hoạt động để kiểm tra quy định về khai thác thủy sản. Bên cạnh đó, các đối tượng hành nghề cấm ngày càng mạnh dạn, hoạt động có tổ chức, tổ chức canh phòng các phương tiện tuần tra, dùng hung khí chống đối, giải cứu đối tượng khi bị bắt, gây khó khăn cho Đội trong quá trình thực hiện. Trong khi đó, các quy định hiện hành không có quy định nào hỗ trợ công cụ dụng cụ, thành viên tham gia không quy định bảo hộ cho thành viên Đội khi có bị tai nạn xảy ra.

Từ ngày 01/01/2019, Luật Thủy sản năm 2017 có hiệu lực, trong đó có quy định về kiểm ngư được nêu cụ thể trong Chương VI, từ Điều 89 đến Điều 95. Theo

đó, Luật khẳng định “Kiểm ngư là lực lượng chuyên trách của Nhà nước, thực hiện chức năng bảo đảm thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là thành viên”. Vì vậy, căn cứ theo Luật Thủy sản hiện hành, UBND huyện chưa đủ cơ sở để thành lập Đội phòng chống nghề cấm khai thác thủy sản trên địa bàn huyện như lâu nay đã thực hiện.

Nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng hành nghề cấm trên địa bàn tỉnh nói chung, địa bàn huyện Tuy Phước nói riêng và khắc phục tình trạng nêu trên, UBND huyện đã xin chủ trương UBND tỉnh tại Công văn số 759/UBND-NN ngày 29/05/2023 về việc thành lập Đội thực thi pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm Thị Nại, gồm các thành viên: Chi Cục Thủy sản Bình Định, Công an huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, Tài nguyên và MT huyện, cán bộ UBND các xã ven đầm Thị Nại để tuần tra, truy bắt các đối tượng hành nghề cấm khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại. Đồng thời, được sử dụng các công cụ, dụng cụ để tuần tra, truy bắt đối tượng hành nghề cấm theo quy định ngành Công an, được bảo hộ khi có thành viên tham gia trong Đội bị tai nạn xảy ra.

Trước những bức xúc đã nêu trên, ngày 26/10/2023, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1726/UBND – NN về việc tăng cường công tác phòng, chống sử dụng xung điện để đánh bắt thủy sản trên địa bàn huyện. Trong đó: Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát, lập danh sách toàn bộ đối tượng sử dụng xung điện, xiếc máy; tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các đối tượng và yêu cầu họ không sử dụng bộ xung điện xiếc máy để đánh bắt thủy sản. Nếu vi phạm sẽ xử phạt nghiêm theo Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Vì vậy, trên Báo Bình Định phản ánh thông tin: “*Tình trạng sử dụng xung điện để khai thác thủy sản trên đầm Thị Nại*” là đúng.

Kính báo cáo Thường trực Huyện ủy biết để chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân